

7 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “เภสัชกร” ประจำบริษัท

เรียน คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องด้วยบริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ทางด้านทันตกรรม บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี 2519 บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทันตกรรม มีชื่อเสียงในการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพให้แก่ภาครัฐและเอกชน จวบจนปัจจุบันกว่า 36 ปี ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร ประจำบริษัท ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับตัวยา ตำรับยาต่างๆ ที่ยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายระเบียบ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์มาทางมหาวิทยาลัย บริษัท แอคคอร์ดีฯ มีความยินดีเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร ประจำบริษัทฯ รายงานตรงต่อ กรรมการผู้จัดการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน และซื่อสัตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทำการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์ ด้านทันตกรรม , จดทะเบียนตำรับยา เครื่องสำอางค์ควบคุม ต่อกองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย)
2. ทำการฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ให้กับฝ่ายขาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หากนักศึกษา/นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ที่จบการศึกษาแล้ว มีความสนใจสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถส่งประวัติ resume มาได้ที่บริษัทหรือ e-mail : pataraporn_c@hotmail.com ติดต่อ คุณภัทรภร หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6138081-90 ต่อ 325

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชดา ชาญเศรษฐิกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ACCORD CORPORATION LIMITED
33/2-8 Soi Rongmuang 4,
Rongmuang, Patumwan,
Bangkok 10330

บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
33/2-8 ซอยรองเมือง 4
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

Tel: (662) 613-8081-90, 613-8060-68
Fax: (662) 216-3235, 613-6627
<http://www.accorddental.com>
E-mail: accord@accorddental.com



Accord Office

About Accord



เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดิมทีมาจากบริษัทโทรคมนาคมเล็ก ๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเอาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาด และนวัตกรรมบริการของโลกเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ประโยชน์สูงสุดไว้บริการแก่คนไทยในขณะเดียวกัน แอคคอร์ดีฯ ได้พยายามปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่องค์กรโทรคมนาคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลคาล็อกของแอคคอร์ดีฯเอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและขั้นตอนการใช้สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาทางโทรคมนาคมไป ทำให้ทีมงานของแอคคอร์ดีฯได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Company History

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยคุณเล็กดีชัยและคุณสะอาด ขาญเศรษฐีกุลเริ่มจากพนักงานเพียง 5 คน แต่ด้วยความกล้าในการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงและแบรนด์สินค้าใหม่ ๆ จากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีบริษัทใดนำเข้ามามาก่อน ตลอดความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางโทรคมนาคมด้วยการนำเสนอบริการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักการบริการสนับสนุน ส่งผลให้บริษัทเติบโตจนเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากพันธมิตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบบี้ดี และเครื่องโทรคมนาคมหลากหลาย ที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายแล้ว บริษัทฯยังเป็นผู้ริเริ่มและสร้างตลาดผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเฉพาะทางเช่น โทรคมนาคมสีตม โทรคมนาคมเรดเจียม และวัสดุที่ทันสมัยอื่นๆ จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าที่เข้มแข็งครอบคลุมงานโทรคมนาคมต่าง ทั้ง 8 สาขา คือ เส้นโคดดอนต์ โทรคมนาคมสีตม โทรคมนาคมสำหรับเด็ก ปริ้นต์รีพอร์ท โทรคมนาคมเรดเจียม โทรคมนาคมสีตมและปลั๊กโทรคมนาคม โทรคมนาคมเรดเจียม และดีเอสเอสซีของปาก

Teamwork



การทำงานเป็นทีม

ความสำเร็จของบริษัทฯ แอคคอร์ดีฯ ในทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทจากบุคลากรที่ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยคุณภาพของเรากันทุกคน ซึ่งล้วนแต่มีส่วนร่วมช่วยให้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทยก้าวไกลมาจนถึงวันนี้ การที่องค์กรใดจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่เหนือกว่าและมีความสามารถและสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยซึ่งไม่ถ่วงไปสู่อุปสรรคความสำเร็จของงานฝ่ายขายมีอย่างหนึ่งของเราคือแนวหน้าที่นำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ มาประกาศอันแข็งแรงแห่งอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมผู้นำในตลาด กลุ่มพนักงานออฟฟิศของเราคือหน่วยสนับสนุนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความอดทนทุ่มเท ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวพามาถึงปัจจุบัน

Leading Company



บริษัทชั้นนำต้องนำเสนอเฉพาะบริการและผลิตภัณฑ์

เวลา 35 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราได้ตระหนักว่าชื่อเสียงของบริษัทแอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในทุกวันนี้ได้มาจากการยึดมั่นในปรัชญาที่จะให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดในเวลานั้น เพื่อให้พันธมิตรที่เป็นลูกค้าของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ ด้วยความมั่นใจ ซึ่งปรัชญาการทำธุรกิจนี้จะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นและปฏิบัติตลอดไป

Quality Service



บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

แอคคอร์ดีฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการ แม้ปัจจุบันเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมคนเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านต่างๆ แต่กระนั้นก็ยังอาจให้การบริการครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ทุ่มเทและพยายามจัดทำเวปไซต์ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นการให้บริการพันธมิตรอีกทางหนึ่งควบคู่กับทีมงานขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)